

# สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จำกัด

## “แนวคิดในการก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์”

การก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง..เริ่มเมื่อปี พ.ศ. 2518 สภาวะเศรษฐกิจในเวลานั้น มีปัญหาด้านเครื่องอุปโภคบริโภค ขาดแคลน หาชื้อยาก โดยเฉพาะข้าวสารและน้ำตาลจะขาดตลาด พนักงานการไฟฟ้านครหลวงเริ่มเดือดร้อน มีเงินแต่หาซื้อของได้ยากลำบาก สหภาพแรงงานการไฟฟ้านครหลวงในสมัยนั้น จึงได้ยื่นข้อเรียกร้องต่อฝ่ายบริหาร การไฟฟ้านครหลวง ให้จัดหาสินค้าอุปโภคบริโภคมาจำหน่ายให้แก่พนักงานเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน แต่ก็จัดหาได้ไม่นานสินค้าได้ลดจำนวนลงจนเหลืออยู่เพียงไม่กี่ชนิด

## “ปัญหาและอุปสรรคในการก่อตั้ง”

คณะกรรมการ สหภาพแรงงานการไฟฟ้านครหลวงในสมัยนั้น จึงได้ประชุมปรึกษาหารือร่วมกันที่จะจัดตั้งสหกรณ์ร้านค้า แต่ก็ยังมีปัญหาด้านการลงทุน และต้องซื้อสินค้าเข้าร้านด้วยเงินสด ประกอบกับในขณะนั้น การไฟฟ้านครหลวงมีเขตอยู่ถึง 8 เขต ทำให้ไม่สามารถให้บริการสมาชิกได้ทั่วถึง **คุณไพศาล รัชชัชยพันธ์** ซึ่งในขณะนั้นเป็นประธานสหภาพแรงงานการไฟฟ้านครหลวง ได้ไปดูงานด้านสหกรณ์ที่ประเทศอิสราเอล เห็นว่ากิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ที่นั่นมีความเจริญก้าวหน้าเป็นธนาคารของผู้ใช้แรงงานที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ เมื่อทบทวนปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ แล้ว กรรมการสหภาพ ฯ ในสมัยนั้น จึงมีความเห็นและมีมติร่วมกันว่าควรจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์แทน ในระหว่างดำเนินการก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ ได้รับการขัดขวางจากฝ่ายบริหารการไฟฟ้านครหลวงมาโดยตลอด แต่ด้วยเหตุผลและความชอบธรรม อีกทั้งได้รับความเห็นชอบจากอธิบดีกรมแรงงานและอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ในสมัยนั้น จึงทำให้ฝ่ายบริหารการไฟฟ้านครหลวงจำต้องยอมให้ตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ พร้อมทั้งหักเงินค่าหุ้น เงินกู้พร้อมดอกเบี้ย จากเงินเดือนของสมาชิก

## “วันที่จดทะเบียน”

สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จำกัด ได้รับการจดทะเบียนเมื่อวันที่ 25 มกราคม พุทธศักราช 2522 โดยมีสมาชิกเริ่มแรก จำนวน 937 คน และมีทุนดำเนินงานเพียง สองแสนบาทเศษ จากวันนั้น จนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ สหกรณ์ ฯ มีความเจริญก้าวหน้า มีความมั่นคงตามอุดมการณ์สหกรณ์ ฯ ทำให้สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเป็นการเอื้ออาทร เกื้อหนุนจุนเจือกันในหมู่สมาชิกจันทัญญาดี พี่น้อง ตามเจตนารมย์ที่ **คุณไพศาล รัชชัชยพันธ์** ตั้งใจและต้องการ

## “การจัดกิจกรรม และสวัสดิการต่าง ๆ ต่อสมาชิกและสังคม”

สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จำกัด นอกจากจะให้บริการต่อสมาชิกในด้านเงินกู้และเงินฝากแล้ว เรายังมีกิจกรรม สวัสดิการอื่น ๆ ให้กับสมาชิก และสังคมภายนอก

- มีสวัสดิการต่าง ๆ ที่ให้แก่สมาชิก เช่น มอบทุนการศึกษาทั้งสมาชิกและบุตร, มอบเงินช่วยเหลือสมาชิกและครอบครัวสมาชิกที่เสียชีวิต, มอบเงินช่วยเหลือสมาชิกที่เจ็บป่วยเป็นคนไข้ใน นอนรักษาตัวในโรงพยาบาลเกิน 5 วัน, มอบเงินช่วยเหลือสมาชิกที่บ้านประสบอัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย, กองทุนเสถียรภาพคุ้มครองผู้ค้าประกัน, ประกันชีวิตกลุ่ม อุบัติเหตุ จนอายุครบ 70 ปี, มอบเงินบำเหน็จแก่สมาชิกที่เกษียณอายุ และสวัสดิการสำหรับสมาชิกคงสภาพ สำหรับผู้มาร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2552 เป็นปีแรก

- จัดสัมมนาสมาชิก จำนวน 4 รุ่นในหนึ่งปี
- จัดงานเกษียณสัมพันธ์ เลี้ยงอำลาแก่ สมาชิกที่เกษียณอายุ
- เป็นสถานที่เยี่ยมชมกิจการและดูงาน ให้กับแก่สหกรณ์อื่น ๆ
- บริจาคเงินและสิ่งของให้กับประชาชนที่ประสบภัยธรรมชาติ